



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 9 มูลค่าข่าว 125,070.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘สุวิทย์’ แจงควรววมกระทรวงใหม่ ดึงเฉพาะสกอ.ร่วมหน่วยวิจัย-วท.

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตั้งกระทรวงใหม่ โดยการควรววม วท.กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงานให้ทุนวิจัยของประเทศทั้งหมด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น เบื้องต้นชื่อกระทรวงใหม่ยังไม่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าการควรววมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

“สำหรับเหตุผลในการควรววมนั้น อย่างที่ได้แถลงไปแล้วว่ามี 4 เหตุผล คือ 1.เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กระทรวงที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องตอบโจทย์อาชีพคนไทยในอนาคตได้ 2.เตรียมผู้ประกอบการสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือเอสเอ็มอี 3.เตรียมเกษตรกรสู่สมาร์ตฟาร์มเมอร์ และ 4.ประเทศไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ซึ่งต้องพัฒนาทั้งกำลังคนและเทคโนโลยีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการต้องการแยก สกอ.ออกจากกระทรวงอยู่แล้ว เพราะต้องการปรับสถานะของมหาวิทยาลัยใหม่ให้มีบทบาทชัดเจนขึ้น ขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นั้น บทบาทในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้หน่วยงานวิจัยของประเทศก็อยู่กระจัดกระจายและซ้ำซ้อน รัฐบาลจึงต้องการจัดকাพพใหม่เพื่อตอบโจทย์นี้” นายสุวิทย์กล่าว

นอกจากนี้ นายสุวิทย์กล่าวว่า เบื้องต้นมีแผนจัดโครงสร้างกระทรวงโดยเน้น 4 กลุ่มงาน คือ 1.กลุ่มงานนโยบายและวางแผนงบประมาณ ทุนวิจัย (ทั้งทุนวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 2.กลุ่มสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จะใช้รูปแบบคล้ายกับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Sciences) กลุ่มนี้จะมีเรื่องงานวิจัย ดาวเทียม ดาราศาสตร์ นิวเคลียร์ ชีวโครตรอน จะมีหน่วยงานอย่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า 3.กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย ทั้งวิจัยพื้นฐาน วิจัยสู่นวัตกรรม และวิจัยประยุกต์ ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 4.กลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาตามภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่

“โครงสร้างกระทรวงใหม่ หากทำได้จะตอบโจทย์ของประเทศได้ เพราะมีเป้าหมายชัดเจน ที่สำคัญช่วยประหยัดงบประมาณที่มีอยู่จำกัด ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งเร่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ หรือก่อนจะมีการเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในเวลา 3 เดือน ซึ่งหลักๆ คือ ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อจัดตั้งกระทรวงใหม่ และปลดล็อก พ.ร.บ.เดิมที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนจากนี้จะมีการหารือกับนายกอภิศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตั้งคณะทำงานการจัดตั้งกระทรวงใหม่” นายสุวิทย์กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการยุบรวม 2 กระทรวง นายสุวิทย์กล่าวว่า กรณีนี้เรียกว่าการควรววม หรือ Merge ในภาษาอังกฤษ อธิบายได้ว่า $A+B = C$ ไม่ใช่การยุบรวมที่ $A+B = A$ และหลัง

จากนี้หากตั้งกระทรวงใหม่เรียบร้อยแล้วจะมีกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ส่วนกระทรวงใหม่จะดูแลด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะรวมหมดทุกสายทั้งสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ด้วย

“สำหรับชื่อของกระทรวงใหม่ หรือใครจะเป็นหลักนั้นไม่สำคัญ เพราะเป้าหมายของผมคือ ประเทศไทยได้ประโยชน์ และประชาชนได้ประโยชน์” นายสุวิทย์กล่าว

เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะมีการทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดอย่างไร นายสุวิทย์กล่าวว่า ในส่วนของ วท.ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว 2-3 ครั้ง ซึ่งแม้จะไม่มีที่ตั้งกระทรวงใหม่ แต่ภายใน วท.ก็มีการปรับแผนการทำงานอยู่แล้วเช่นกัน